

# SAHA LIFE

Apr - Jun 2022

## เปิดวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนา

สู่หลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืน

ของขบวนการสหกรณ์



รัชนิพร พิงประสพ  
กรรมการผู้จัดการ



# เพราะทุกข้อมูลของท่าน

# คือ “เรื่องสำคัญของเรา”

เราพร้อมปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว  
เพื่อความปลอดภัยของคุณ



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Privacy Policy)



SCAN ME



**สวัสดิ์ชาว สหประกันชีวิต ทุกท่านครับ** วิกฤตเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่หนักสุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ค่าครองชีพในชีวิตประจำวันสูงขึ้น ขณะที่รายได้ยังคงเท่าเดิม

**สหประกันชีวิต** เราในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจด้านประกันชีวิตให้กับสหกรณ์และสมาชิกทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการกู้ยืมเงินกรมธรรม์กับข้อเสนอเงินกู้พิเศษในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินภายในครัวเรือนให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถหมุนเงินได้ทันกับภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ ด้านในวารสารฉบับนี้

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัยทุกราย เราจึงนำข้อมูลแสดงฐานะการเงินของ บริษัทฯ ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนในการดำเนินธุรกิจภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลกิจการกำหนด มาเผยแพร่ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ทุกท่านได้ทราบอีกด้วย ตลอดจนรายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประจำปี

และเพื่อไม่ให้ตกกระแสนะไม่ลืมนที่จะหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสังคม ทั้งเรื่องความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กฎหมายใหม่ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว อย่างเป็นทางการ ตลอดจนคำแนะนำและข้อควรระวังในการบริโภค **“กัญชา”** อย่างถูกต้องและปลอดภัย หลังได้ถูกปลดล็อกออกจากการเป็นยาเสพติดสู่การเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้



## เนื้อหาสำคัญ (Contents)

	หน้า
• เรื่องจากปก	4-5
• สรุปรูปร่างทางการเงิน	6-7
• Saha Life News	8-9
• Saha Life Product	10-11
• Saha Life Training	12
• Saha Life Care เพราะเราห่วงใยคุณ	13
• Saha Lifestyle	14
• Saha Life Q&A ทุกคำถามบริการ เรามีคำตอบ	15



# เปิดวิสัยทัศน์กรรมการผู้จัดการ ‘สหประกันชีวิต’

## มุ่งพัฒนา 4 ด้านสำคัญ สู่หลักประกันที่มั่นคง และยั่งยืนของขบวนการสหกรณ์



นางรัชณีพร พิงประสพ  
กรรมการผู้จัดการ

จากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ธุรกิจประกันชีวิตเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมากยิ่งขึ้น ทุกบริษัทประกันชีวิตในประเทศต่างมุ่งสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ สู่การครองใจลูกค้าเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชน ที่ขบวนการสหกรณ์รู้จักกันเป็นอย่างดี เราจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่สหกรณ์ผู้ถือหุ้นและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

**นางรัชณีพร พิงประสพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารหญิง “คนแรก”** ที่ก้าวขึ้นสู่ผู้นำสูงสุดในด้านการบริหารงานขององค์กรอย่างเต็มตัว จากประสบการณ์การทำงานที่คร่ำหวอดในวงการสหกรณ์มากกว่า 38 ปี เผยว่า **“แนวคิดสำคัญที่สหประกันชีวิตถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือการเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนทายาท เพื่อเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่เพียงผลกำไร แต่ต้องเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ยังพยายามยากให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง**

ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล ชี้อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผู้ถือหุ้นที่เปรียบเสมือนผู้ร่วมอุดมการณ์ ตลอดจนผู้เอาประกันภัยทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานของหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อมีส่วนช่วยในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ขบวนการสหกรณ์อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”



ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันได้มุ่งเน้นในการพัฒนา 4 ด้านสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในอนาคตท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและในอุตสาหกรรมธุรกิจประกันที่มีการแข่งขันสูง ดังนี้

### มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกส่วนงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงานของแต่ละส่วนงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือการกำหนดเป้าหมายร่วมกันตลอดจนการจัดฝึกอบรมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม การส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่กับหน่วยงานภายนอก ทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

### มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

การมุ่งคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ตอบโจทย์กับความต้องการที่หลากหลายของแต่ละสภกรณ์และการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น คือหัวใจสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยทุกราย ด้วยแนวคิด **“บริการด้วยใจ ในมาตรฐานเดียวกัน”**

ซึ่งการบริการที่ดีจะต้องเริ่มต้นที่บุคลากรจะต้องมีใจรักในการบริการ พร้อมกับสามารถชี้แจงข้อสงสัยหรือปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้ มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รักษาคุณภาพและการพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อลูกค้าได้รับการบริการแล้วพึงพอใจกลับมาใช้บริการ นั้นหมายถึงความสำเร็จในด้านการบริการขององค์กร

### มุ่งพัฒนาความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น

การสร้างเชื่อมั่นให้กับสมาชิกผู้ถือกรมธรรม์และสหกรณ์ผู้ถือหุ้นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจประกันชีวิตต่างได้รับผลกระทบด้านความมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายได้มั่นใจในสถานะความมั่นคงของเรา อาทิ การนำเสนอข้อมูลอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ, ผลการดำเนินงาน, รายได้และผลกำไร ตลอดจนการจ่ายปันผลให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้น

เพราะเราเชื่อว่าหากทุกท่านเข้าถึงในข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เกิดการรับรู้ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นศรัทธาในเรา

### มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

การเติบโตทางธุรกิจนั้น จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรในการส่งเสริมธุรกิจด้วยกัน อย่างที่ทราบกันดีว่าสหประกันชีวิตคือบริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์โดยมีสหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสหกรณ์และสมาชิกมาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้ ก็เพราะการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ในขบวนการสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์, สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ

ดังนั้น หนึ่งในภารกิจการบริหารงานที่สำคัญของเราคือการมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป เพราะการมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมกันไปสู่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

# ผลการดำเนินงานของบริษัท

## ไตรมาสแรก ปี 2565



ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสแรก ปี 2565 ระหว่าง มกราคม – มีนาคม มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 137.38 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,257.57 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน 19.43 ล้านบาท รายได้อื่น 1.03 ล้านบาท

**อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 524.79**

**อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 524.79**

**เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด 1,038.77**

**เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 197.94**

ในขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับความท้าทายและปัจจัยความเสี่ยงที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้เริ่มชะลอการใช้จ่ายมากขึ้น ในขณะที่การฟื้นตัวภาคเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในระดับที่ฟื้นตัวช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งมาจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่จะยังไม่ส่งผลในเชิงบวกมากนัก นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับกฎหมายใหม่ เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 ที่จะเริ่มบังคับใช้ในเดือน มิ.ย. 2565 และ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS17 (สัญญาประกันภัย) ที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2567 เป็นต้น



ในปี 2565 บริษัทมีแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อปัจจัยท้าทายรอบด้าน การเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของการทำประกันชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งก่อนและหลังการรับประกันภัย และรักษาฐานะทางการเงินที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตาม ความเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio Statistics) ให้สูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างแน่นอน เพื่อยืนยันว่าบริษัทมีเงินเพียงพอต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกรายอย่างแน่นอน และพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

ขอให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ผู้เอาประกันภัยทุกรายเชื่อมั่นว่าการประกันชีวิตจะสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี เราพร้อมอยู่ดูแลเคียงข้างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ในระยะยาวได้ จึงขอให้ผู้ที่ทำประกันชีวิตกับบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความมั่นคง แข็งแกร่งและพร้อมยึดมั่น คำสัญญาที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ทุกประการ





## สหประกันชีวิต สนับสนุน-แข่งขัน “กอล์ฟการกุศลกรมส่งเสริมสหกรณ์” ประจำปี 2565

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลกรมส่งเสริมสหกรณ์” ประจำปี 2565 โดยมีนางรัชนิพร พิงประสพ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุน กิจกรรม ณ สนามกอล์ฟ ไพน์เอิร์ท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ภายในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย ทีมจากชมรมกอล์ฟกรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนตัวแทนจากสหกรณ์ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัล สำหรับ สหประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “Saha Life Fighting” นำโดย พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการบริหาร และว่าที่ร้อยตรี จรุงญ ชูลาภ กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกอล์ฟ กิจกรรมสวัสดิการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์





# สหประกันชีวิต จัดอบรม PDPA

## พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงาน



บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยส่วนอบรม สำนักสื่อสารองค์กร ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหลักสูตรวิชา สารสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act : PDPA)

โดย นางรัชนิพร พึ่งประสพ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากส่วนอบรมทำหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร S2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

# สหประกันชีวิต แสดงความยินดี

## ในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด



บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย พล.ต.ต.รงค์ชัย โตงาม รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด 2 นายสายัน การามา รองผู้จัดการฝ่ายตลาดประกันชีวิต 2 และพนักงานการตลาด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการเปิดสำนักงานใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด และได้มอบของที่ระลึกให้แก่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้นำสหกรณ์ต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565



# สหประกันชีวิต พร้อมเคียงข้างผู้เอาประกัน

## เปิดโครงการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

### “สหประกันชีวิต ช่วยคุณ หมุนสู้วิกฤต”

วิกฤตโควิด-19 ที่เราเผชิญ ณ ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างในหลายภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนคนธรรมดาทั่วไป ที่อาจถูกลดเงินเดือนหรือหยุดกิจการ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับภาระ ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

เมื่อรายได้ลดลง หรือไม่มี แต่รายจ่ายยังคงเท่าเดิม ย่อมส่งผลกระทบทำให้เกิด **“ปัญหาทางการเงิน”** การกู้หนี้ ยืมสิน จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยต้องหาหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน หรือต้องกู้เงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง เมื่อไม่สามารถชำระได้ทันตามกำหนดเวลา จึงเกิดเป็นผลเสียตามมามากมายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วันนี้ **บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)** มีทางออกสำหรับผู้เอาประกันภัยทุกรายที่ได้รับผลกระทบประสบปัญหากับการหมุนเงินไม่ทันกับภาระค่าใช้จ่าย กรมธรรม์ประกันชีวิตในมือท่าน สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้ ด้วยการใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์กับข้อเสนอเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยต่ำ โดยจะต้องเป็นกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับและยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ซึ่งผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยต่ำนี้ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ

**บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจใช้บริการประกันชีวิตกับเราอย่างดีเสมอมา ในสถานการณ์นี้เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน





# สหประกันชีวิต

## ช่วยคุณ หมุนสู่วิกฤต

โครงการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์



ข้อเสนอเงินกู้พิเศษ  
ดอกเบี้ยต่ำ

- ✓ กู้ง่าย
- ✓ ได้เงินไว
- ✓ ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ ทำได้เลย!

\*สิทธิในการกู้เงินกรมธรรม์ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ที่ท่านมีกับบริษัท

ปรึกษาข้อมูลกรมธรรม์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Website : [www.sahalife.co.th](http://www.sahalife.co.th) / Line OA : @SahaLife / Tel. 0-2379-5099



## “WPDPA”

### ไม่ใช่นักกฎหมายก็ต้องเรียนรู้



กำลังเป็นที่กล่าวถึง แม้ในรายการทางโทรทัศน์หรือสื่อสารอื่น ๆ เราท่านคงทราบว่าเป็นอะไร มีประโยชน์และมีโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามอย่างไร แต่ที่จะขอเน้น คือ เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับองค์กรและผู้ปฏิบัติงานควรรู้

เริ่มต้น สหภาพยุโรป (EU) ได้ออก GDPR General Data Protection Regulation เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้แก่การส่งข้อมูลภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สำหรับประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้เมื่อปี พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Ad.) PDPA มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

จากการติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรต่าง ๆ มีการกำหนดให้บุคลากรเรียนรู้ในเรื่องนี้หลายรูปแบบ แต่ถ้าเป็นธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กำหนดมาตรฐาน หลักสูตรหัวข้อนี้ 6 ชั่วโมง พร้อมแบบทดสอบ หากผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง และถ้าเป็นตัวแทน สามารถนับเป็นวิชาการอบรมในหลักสูตรต่อใบอนุญาตครั้งที่ 4 ตัวแทนและสหกรณ์ลูกค้าของบริษัท สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้สองระบบ คือสมัครอบรมออนไลน์ หรือจัดเป็นกลุ่มสหกรณ์ใกล้เคียงรวมกัน ประมาณ 20 ท่านขึ้นไปโดยวิทยากรของบริษัทไปดำเนินการจัดในพื้นที่ได้ โดยท่านหรือคณะที่สนใจติดต่อมายังส่วนอบรม สำนักสื่อสารองค์กร บริษัทมีนักกฎหมายและได้รับอนุมัติให้จัดอบรม จาก คปภ.แล้ว

เรื่องการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เริ่มมีการนำมาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2521 โดยไม่ได้เป็นรูปกฎหมาย แต่เป็นรูปจรรยาบรรณ ของกลุ่มวิชาชีพตัวแทน ข้อ 3 รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และบริษัทต่อบุคคลภายนอก และเคยขยายความว่า “ความลับ” อะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ ให้ยึดหลักของนักปรีชาญาณ ไชคาคิตส ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ว่า ก่อนจะพูดอะไรให้พิจารณาว่า ข้อแรก เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงหยุดเลย ถ้าเรื่องจริงดูข้อ 2 ดีไหม เป็นประโยชน์ ข้อ 3 พูดแล้วเป็นประโยชน์ ไม่มีโทษกับเจ้าของเรื่อง ข้อ 4 แล้วจึงพูด หลังจากการพูดคำพูดเป็นนายเรา กฎหมายฉบับนี้ต้องการให้องค์กรและบุคลากรรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ป้องกันผลประโยชน์ของลูกค้า ไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแน่นอนว่าย่อมทำให้คนที่ชอบซุบซิบนินทา หรือ เจ้ากรมข่าวลือหรือนักวิจารณ์ต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ

ง่าย ๆ ถ้าเป็นเรื่องหรืออะไรที่เกี่ยวกับตัวเรา จะพูดจะเผยแพร่ก็ไม่ใช่ไร แต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นจะพูดจะเผยแพร่ก็ต้องระวัง ทางที่ดีคือ ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอม หรืออนุญาตก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริง เรื่องดี อย่าลืม ข้อ 4 ได้รับการยินยอมจากต้นทางก่อน

มีหลาย ๆ ประเด็นรายละเอียด ถ้าจะดีที่สุดคือเข้ารับการอบรมตามที่โครงการบริษัทกำหนด จะได้รับรายละเอียดชัดเจนและเป็นประโยชน์แก่เราและองค์กรของเรา



# 4 เรื่องไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA ที่คุณควรรู้

PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้องค์กร บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนบุคคลทั่วไป มีความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลกันมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากในสังคม ข้อมูลจาก Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ได้ออกมาแนะนำ “4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ดังนี้

**1** กรณีการถ่ายรูป-ถ่ายคลิป โดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ไม่เจตนาและการถ่ายดังกล่าว ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้โดนถ่าย สามารถทำได้หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

**2** กรณีนำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลโดยไม่ได้รับความยินยอม สามารถโพสต์ได้ หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช่แสวงหากำไรทางการค้า และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

**3** กรณีการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากเพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้าน

**4** กรณีการนำเอาข้อมูลไปใช้ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทุกครั้ง หากทำเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เป็นการทำตามสัญญา
- เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ
- เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต และ/หรือ ร่างกายของบุคคล ทั้งนี้ หลักการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป
- เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
- เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตน

หัวใจสำคัญของ PDPA คือเพื่อต้องการรักษาสิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัย ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการและยินยอมของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง ขอให้ทุกท่านค่อย ๆ เรียนรู้ทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเราเองกันนะคะ



## รู้ทัน! “กัญชา” เพื่อการบริโภคอย่างถูกต้องและปลอดภัย

จากการปลดล็อก “กัญชา” ออกจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเป็นกระแสความสนใจในพืชใบแฉกชนิดนี้กันอย่างกว้างขวางในสังคม ทั้งนี้ เพื่อการบริโภคอย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงขอนำข้อมูลจาก ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อควรระวังและคำแนะนำก่อนการบริโภคกัญชา ดังนี้

- กัญชา มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมากมาย เช่น เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC) ซึ่งเป็นสารสำคัญและมีมากในช่อดอก มีฤทธิ์เสพติดและทำให้เสียสุขภาพได้
- กัญชา อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อประชากรหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ เด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
- การใช้กัญชาในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะกัญชาเป็นพิษได้ เช่น อารมณ์ครั้นเครง หูแว่ว ระแวง หัวใจเต้นเร็ว การเคลื่อนไหวไม่ประสาน สูญเสียการตัดสินใจที่ดี ฯลฯ
- การใช้กัญชาในปริมาณมากและเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการเสพติดกัญชาได้ เช่น มีการติดยาหรือถอนยา ไม่หยุดใช้แม้จะเกิดปัญหาจากกัญชาแล้ว ฯลฯ
- การเสพติดกัญชาในระยะยาวทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ เช่น เซอวน์ปัญญาลดลง และเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิต, โรคไบโพลาร์, การฆ่าตัวตาย รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

### คำแนะนำ

ควรใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เท่านั้น  
เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้กัญชา  
หากมีอาการแพ้รุนแรง เช่น หัวใจเต้นเร็ว, เจ็บหน้าอก, ตัวสั่นและหายใจไม่สะดวก  
ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นคำแนะนำและข้อควรระวังที่ “สายเขียว” ทุกคนควรรู้ เพื่อการบริโภคกัญชาอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพราะพืชสมุนไพรชนิดนี้หากรู้จักใช้ก็จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย แต่หากไม่ระวังก็จะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้เช่นกัน







# SAHALIFE Q&A

## Q : การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ของบริษัท ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

สำหรับลูกค้า บมจ.สหประกันชีวิต ทุกท่าน สามารถใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ได้เช่นเดียวกับข้อเสนอเงินกู้พิเศษในอัตราดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่าย ได้เงินไว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

1. แบบฟอร์มกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
2. สัญญากู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรมธรรม์ฉบับจริง (ในกรณีที่กรมธรรม์สูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความแทน)

โดยลูกค้า สหประกันชีวิต ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้สิทธิการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์เพื่อกรอกรายละเอียดได้ทาง [www.sahalife.co.th](http://www.sahalife.co.th) หรือสแกนที่ QR Code



**ทุกคำถามด้านบริการ เรามีคำตอบ !**

# หลักประกันชีวิต เพื่อคุณและครอบครัว

## โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

### เพื่อสมาชิกสหกรณ์

- ✓ คุ้มครองชีวิต 24 ชั่วโมงตลอดอายุสัญญา
- ✓ ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
- ✓ เป็นหลักประกันให้กับสหกรณ์
- ✓ เป็นมรดกให้กับครอบครัว
- ✓ ไม่เป็นภาระกับผู้ค้า



ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2379-5099 [www.sahalife.co.th](http://www.sahalife.co.th)



[www.sahalife.co.th](http://www.sahalife.co.th)



สหกรณ์ชีวิต



@Sahalife